

Biết Rõ Quyền của Quý Vị

Biện Pháp Bảo Vệ và Nguồn Hỗ Trợ cho Người Nhập Cư và Người Tị Nạn



Chính Quyền Quận Cook cam kết phục vụ tất cả các cư dân và người lao động bất kể tình trạng nhập cư hoặc tư cách công dân. Là quận lớn thứ hai tại Hoa Kỳ với 21% cư dân sinh ra ở nước ngoài, chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ và biện pháp bảo vệ cho tất cả người nhập cư trên toàn quận.

Tại Chính Quyền Quận Cook, quý vị có quyền:

Được Đại Diện Pháp Lý Tránh Tình Trạng Bị Trục Xuất.

Văn Phòng Luật Sư Công của Quận Cook (Cook County Public Defender's Office) đại diện cho tất cả người nhập cư bất kể tình trạng nào tại Tòa Án Nhập Cư Chicago để bảo vệ họ khỏi tình trạng bị trục xuất.



Được Luật Sư Đại Diện Miễn Phí.

Những cá nhân bị bắt giữ có thể gọi đến Văn Phòng Luật Sư Công của Quận Cook theo số 844-877-4448 để được đại diện pháp lý miễn phí tại sở cảnh sát, văn phòng làm việc 24/7, 365 ngày trong năm.



Nhận Được Dịch Vụ Hỗ Trợ Pháp Lý Miễn Phí về Nhà Ở và Nợ.

Tất cả người nhập cư bất kể tình trạng nào ở Quận Cook đều có thể được hỗ trợ pháp lý miễn phí nếu đang phải đối mặt với các vấn đề như trục xuất, tịch thu tài sản để thế nợ, nợ tiêu dùng hoặc chứng thư thuế.



Được Tiếp Cận Dịch Vụ Y Tế của Quận Cook.

Tất cả người nhập cư bất kể tình trạng nào sinh sống tại Quận Cook và ở độ tuổi từ 19 đến 64 đều có thể đăng ký bảo hiểm y tế thông qua CareLink, một chương trình miễn phí giúp trang trải chi phí chăm sóc sức khỏe tại các cơ sở Y Tế của Quận Cook.



Biết Rõ Quyền của Quý Vị

Biện Pháp Bảo Vệ và Nguồn Hỗ Trợ cho Người Nhập Cư và Người Tị Nạn



Đường Dây Nóng Giới Thiệu Nguồn Hỗ Trợ.

Gọi số 2-1-1 để biết các nguồn hỗ trợ về thực phẩm, nhà ở và các nhu cầu khác.



Biện Pháp Bảo Vệ Khởi Hành Vi Phân Biệt Đối Xử.

Nếu quý vị cho rằng quyền của mình đang bị vi phạm, quý vị có thể nộp đơn than phiền lên Ủy Ban Nhân Quyền Quận Cook.

Tất cả người nhập cư bất kể tình trạng nào đều được bảo vệ khỏi hành vi đối xử bất công tại nơi làm việc hoặc bị từ chối tiếp cận nhà ở do tư cách công dân, nguồn gốc quốc gia, ngôn ngữ mà họ nói hoặc phong tục/truyền thống văn hóa của họ.



DỊCH VỤ THÔNG DỊCH VÀ BIÊN DỊCH CỦA QUẬN COOK

Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, quý vị có thể yêu cầu dịch thuật viên hỗ trợ khi đến các văn phòng của Quận Cook. Ngoài ra, quý vị cũng có thể yêu cầu tài liệu in bằng các ngôn ngữ khác, bao gồm tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ba Lan, tiếng Ả Rập, tiếng Trung Quốc, tiếng Urdu và tiếng Tagalog.

Để biết thêm thông tin về các nguồn hỗ trợ của Quận Cook dành cho người nhập cư, hãy truy cập Trang Web Nguồn Hỗ Trợ về Nhập Cư của chúng tôi.

